



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# โพสต์ทูเดย์

Post Today  
Circulation: 320,000  
Ad Rate: 900

Section: ธุรกิจตลาด/ประชาคมอาเซียน

วันที่: อังคาร 19 มิถุนายน 2561

ปีที่: 16 ฉบับที่: 5612

หน้า: B12(ขวา)

Col.Inch: 24.36 Ad Value: 21,924

PRValue (x3): 65,772

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'เมียนมา'ปรับแผนซูลเอสเอ็มอีส่งออก

## 'เมียนมา'ปรับแผน ซูลเอสเอ็มอีส่งออก

โพสต์ทูเดย์ - เมียนมาเร่งส่งเสริมเอสเอ็มอีท้องถิ่น ดึงเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าสินค้า หวังลดการขาดดุลการค้า

สำนักข่าวท้องถิ่นเมียนมาโทมส์ รายงานว่า รัฐบาลเมียนมาสนับสนุนการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน

นางเอ เอ วิน ผู้อำนวยการทั่วไปคณะกรรมการกำกับดูแลด้านอุตสาหกรรมและการตรวจสอบ (DISI) เปิดเผยว่า รัฐบาลเมียนมามีนโยบายสนับสนุนการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีท้องถิ่นมากขึ้น โดยกลุ่มเอสเอ็มอีในอุตสาหกรรมอาหารเป็นกลุ่มที่ต้องการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีมากที่สุด

ทั้งนี้ พบว่า 60% ของเอสเอ็มอีอยู่ในส่วนการผลิตและแปรรูปอาหาร โดยต้องการเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านคุณภาพและความสามารถในการผลิต

“ในรัฐยะไข่นำเข้าไม้ไผ่ตัดโดยตรงจากประเทศอินเดีย ขณะที่การส่งออกพืชพันธุ์

ทางการเกษตรของเมียนมาส่วนใหญ่จะเป็นการส่งออกแบบดิบจึงไม่ได้เพิ่มมูลค่าของสินค้า” นางเอ เอ วิน กล่าว

ขณะที่การให้ความรู้กับเอสเอ็มอีท้องถิ่นมุ่งเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นแทนที่สินค้าจากต่างประเทศ รวมถึงเพิ่มสัดส่วนในการส่งออกลดการขาดดุลทางการค้า โดยผลิตภัณฑ์ส่งออกสำคัญของเมียนมา ได้แก่ ถั่ว เมล็ดถั่ว เมล็ดพืชน้ำมัน (Oilseeds) ผลิตภัณฑ์ประมง ผลิตภัณฑ์จากไม้ ลิงทอและเครื่องนุ่งห่ม และข้าวและยาง

ทั้งนี้ ในช่วงปี 2560-2561 เป็นช่วงที่เมียนมาประสบความสำเร็จที่สุดของการส่งออกในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา โดยส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 2.5-2.8 ล้านตัน และส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพิ่มมากขึ้นด้วย แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เมียนมาไม่ลดขาดดุลทางการค้า

นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (เอทีบี) คาดการณ์ไว้ว่าในปี 2561-2562 เมียนมาจะยังคงขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 5.4% ของจีดีพี ■



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ไทยรัฐ

Thal Rath  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 3,000

Section: First Section/วิทยากร-เกษตร

วันที่: อังคาร 19 มิถุนายน 2561

ปีที่: 69 ฉบับที่: 22064

หน้า: 7(กลาง)

Col.Inch: 42.44 Ad Value: 127,320

PRValue (x3): 381,960

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: บ่อผ้าดิบเคลือบน้ำยางอาชีพอีพีใหม่สู่ยางราคาตก

คนสวนยางพื้นที่สูง ผุดไอเดียต่อยอดผลงานวิจัยบ่อน้ำเคลือบน้ำยางสด มาแก้ปัญหาน้ำยางล้นตลาดราคาตก เป็นทางเลือกสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ แล้วยังได้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำทำเกษตร

น.ส.นฤมล ปาณะที เกษตรกรชาวสวนยางบนพื้นที่สูง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เผยว่า จากการทำสวนยางพารา 25 ไร่ ประสบปัญหาหารายทางตกต่ำ จึงพยายามหาอาชีพเสริมอื่น ปลูกผักสวนครัว มาขายได้มาเลี้ยงครอบครัว แต่เนื่องจากพื้นที่ทำกินอยู่ในพื้นที่สูง มีปัญหาขาดแคลนน้ำ ไม่สามารถจะปลูกผักได้ จึงนำผลงานวิจัยเรื่องการ



สร้างบ่อน้ำเคลือบยางพาราของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาทำบ่อเก็บน้ำไว้รดน้ำผัก เพราะเรามีน้ำยางสดที่จะนำมาทำบ่อน้ำได้ และวัตถุดิบที่นำมาใช้สามารถหาได้ในพื้นที่

“แต่ปรากฏว่าหลังจากทำเสร็จแล้ว ใช้งานไปได้ 1 ปี เพื่อนบ้านสนใจเป็นจำนวนมาก อยากจะให้เราไปทำให้เขาบ้างเพราะมีปัญหาเรื่องน้ำเหมือนกัน เราเลยได้อาชีพทำบ่อน้ำเคลือบยางพาราเป็นอาชีพเสริมโดยไม่ตั้งใจตอนนี้ทำมาได้ 8 ปี มีรายได้ปีละ 3 แสน มากกว่ากรีดยางหลายเท่าตัว เพราะยาง 25 ไร่ ขายน้ำยางสดได้ปีละไม่ถึงแสน”

น.ส.นฤมล เผยว่า บ่อน้ำเคลือบยางพาราที่ทำไว้เป็นขนาดมาตรฐานยาว 4 ม. กว้าง 2 ม. ลึก 1 ม. ใช้กักเก็บน้ำได้ 8,000 ลิตร มีวัตถุดิบหลักเป็นผ้าดิบตัดเย็บให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นนำน้ำยางสดมาผสมกับผงยางคอมพาวด์ และเคมีอีกจำนวนหนึ่งตามสูตรของงานวิจัยมาทาเคลือบลงไปบนผ้าดิบ 3 ชั้น ก่อนจะนำไปบ่มให้แห้งสามารถใช้งานเก็บกักน้ำได้เลย ทั้งในแบบวางบนพื้นดินทำคอกไม้เป็นขอบบ่อ หรือจะขุดหลุม

## บ่อผ้าดิบเคลือบน้ำยางอาชีพอีพีใหม่สู่ยางราคาตก



นำผ้าเคลือบน้ำยางไปปูพื้นบ่อก็ได้ บ่อน้ำ บ่อ จะใช้น้ำยางสดปริมาณ 50 กก. มีอายุใช้งาน 10 ปี หากมีรอยร้าวสามารถซ่อมแซมได้อย่างง่าย ด้วยการตัด

ผ้าดิบมาปะแล้วทาน้ำยางสดตามสูตรเคลือบลงไปเท่านั้นเอง บ่อขนาด 8,000 ลิตร จำหน่ายในราคาบ่อละ 4,500 บาท ไม่รวมค่ากั้นคอก ขุดหลุม ค่าแรงและค่าขนส่ง สามารถทำได้หลายขนาดทุกพื้นที่แล้วแต่สั่ง เกษตรกรสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 08-5033-4678 ทาง น.ส.นฤมล หรือมีเปิดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรทั่วไป.





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# สยามรัฐ

Siam Rath  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/เกษตร - สหุภัณฑ์พิเศษ

วันที่: อังคาร 19 มิถุนายน 2561

ปีที่: 68

ฉบับที่: 23761

หน้า: 8(บนซ้าย)

Col.Inch: 29.63 Ad Value: 25,185.50 PRValue (x3): 75,556.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.-วว.จับมือต่อยอดงานวิจัยสร้างนวัตกรรมยางพารา พัฒนายางพาราอย่างยั่งยืน

## กยท.-วว.จับมือต่อยอดงานวิจัยสร้างนวัตกรรมยางพารา พัฒนายางพาราอย่างยั่งยืน

การยางแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรด้านการวิจัยร่วมกันอย่างคุ้มค่า เน้นนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมพัฒนาคุณภาพผลผลิตยางพาราหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาง

กทม. : นายเยี่ยม ดาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พร้อมด้วยนางลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ “การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้านการอบรม วิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อหาแนวทางการใช้ทรัพยากรด้านการวิจัยระหว่างสองหน่วยงานร่วมกันอย่างคุ้มค่า ลดต้นทุนซ้ำซ้อน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่องานวิจัย ณ สถาบัน วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นายเยี่ยม กล่าวว่า กยท. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่บริหารจัดการยางพาราทั้งระบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งในส่วนของการวิจัย ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เช่น การวิจัยยางพันธุ์ดี การวิจัยเพื่อพัฒนาการแปรรูปยางพาราเป็นวัตถุดิบ ไปจนถึงการวิจัยเพื่อแปรรูปยางพาราสู่ผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่ง กยท. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัย อบรม พัฒนาเพื่อการต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ในแวดวงยางพาราอย่างต่อเนื่อง สำหรับข้อตกลงระหว่าง กยท. และ วว. ในครั้งนี้ว่า ถือเป็นความช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนในการศึกษาหาแนวทางร่วมกันในการใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจทั้งสองหน่วยงานในการดำเนินงานด้านการวิจัย

ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ลดต้นทุนซ้ำซ้อนของหน่วยงาน ด้วยวิธีการบริหารจัดการที่ดี อีกทั้งยังเป็นการประสานความร่วมมือในด้านการอบรม วิจัยวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน ให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนผลงานด้านการวิจัยร่วมกัน จึงถือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรด้วย

รักษาการผู้อำนวยการ กยท. กล่าวว่า กยท. และ วว. จะได้ร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถในการแข่งขันด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพยากรหรือสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจร่วมกันทั้งทรัพยากรจากการลงทุนโครงการต่างๆ หรือทรัพยากรที่เป็นสินทรัพย์ เช่น อาคาร เครื่องจักร ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น การวิจัยและพัฒนา เช่น มีการดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาของทั้งสองหน่วยงานในด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตยางพาราหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาง และให้มีการสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง การวิจัย และการประเมินผลทางการวิจัยร่วมกัน

ด้าน นางลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วว. และ กยท. ยังร่วมบูรณาการในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาโดยกำหนดให้มีการร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน ผ่านการจัดฝึกอบรมและประชุมวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิควิชาการ ตลอดจนการฝึกอบรมให้แก่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทั้งสองหน่วยงานด้วย ทั้งนี้ ข้อตกลงความร่วมมือที่ได้ลงนามร่วมกันในวันนี้ เป็นข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งขั้นตอนต่อไป วว. และ กยท. จะร่วมกันกำหนดรายละเอียดข้อตกลงเฉพาะเรื่องที่มีความสนใจร่วมกันอีกครั้ง



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# พินพิไทย

Pimthai  
Circulation: 20,000  
Ad Rate: 800

Section: First Section/การเมือง

วันที่: อังคาร 19 - จันทร์ 25 มิถุนายน 2561

ปีที่: 24

ฉบับที่: 5553

หน้า: 2(กลาง)

Col.Inch: 44.41 Ad Value: 35,528

PRValue (x3): 106,584

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พาชญาจูนสยามตามทางสายไหม ประกาศรुकตลาดจีนเปิดตัว“พาชญา ซีโนเปีย”

## พาชญาจูนสยามตามทางสายไหม ประกาศรुकตลาดจีนเปิดตัว“พาชญา ซีโนเปีย”

เมื่อวันก่อนบริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัดเจ้าของแบรนด์ พาชญา (PASAYA) ขึ้นชื่อเรื่องการเป็นหนึ่งในผู้ออกแบบและผลิตสิ่งทอสำหรับตกแต่งบ้านอันดับหนึ่งของไทย โดยเฉพาะสินค้าที่ได้รับความนิยมตลอดกาลอย่างชุดเครื่องนอนพาชญาซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษไม่เหมือนใคร นุ่มลื่น เย็นสบาย ปราศจากสารพิษ ฟอร์มอลดีไฮด์ผลิตจากโรงงานสิ่งทอที่ได้รับฉลากเขียวแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ผ่านมาพาชญาได้รับรางวัลกันรั้นตีคุณภาพจากสถาบันในประเทศและต่างประเทศมากมาย รวมถึงขยายตลาดไปสู่ประเทศในแถบ เอเชีย ยุโรป มาแล้วล่าสุด จึงวางเป้าหมายรुकตลาดแดนมังกร สนองยุทธศาสตร์ One Belt One Road ของสาธารณรัฐประชาชนจีน พลิกฟื้นคืนชีวิตให้กับเส้นทางสายไหมในอดีต สานต่อศิลปวัฒนธรรมที่ผสานเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยจนเกิดเป็นนวัตกรรมเฉพาะตัว ณ บริเวณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน โดยมีนายบัณฑิต ล่ำซ่า ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ร่วมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมแขกรับเชิญ อาทิ มล.คทาทอง ทองใหญ่, ดร.จินตนนท์ ชยาตร์ ศุภมิตร, ดร.นภาพระไพ สุจริตกุล, วีระศักดิ์ ชุณหะวัณ, แคโรไลน์ เซซีเลีย เมอร์ฟี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานขายและธุรกิจสัมพันธ์ ฯลฯ ขณะ รุกทธานันท์ กรรมการบริหาร บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่

นายบัณฑิต กล่าวว่ ถือเป็นารเปิดตัวก้าวใหม่ทางธุรกิจของบริษัท พร้อมประกาศทิศทางธุรกิจของพาชญาที่ขยายตลาดเข้าสู่ประเทศจีน โดยการจับมือเปิดบริษัทร่วมกิจการใหม่ ในนาม พาชญา ซีโนเปีย ร่วมทุนกันระหว่าง บริษัท บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัดกับบริษัท Doers Knowledge Management (Thailand) Co., Ltd. และนักธุรกิจชาวไต้หวัน

นายหลิน อี้ หาว นายเฉิน จุ้น ชิน บ. GEP Spinning Co., Ltd. เพื่อดำเนินการส่งออกสินค้าในนามของแบรนด์พาชญา เข้าสู่ตลาดจีนโดยใช้ช่องทางจำหน่ายผ่านระบบแฟรนไชส์สมัยใหม่ ให้กับนักธุรกิจหรือบุคคลผู้มีความสนใจในสินค้าและรูปแบบการตกแต่งของร้านอันเป็นเอกลักษณ์ของพาชญา เบื้องต้นตั้งเป้าหมายไปสู่เมืองสำคัญ เช่น กวางโจว ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนจิน และฉงชิ่ง สำหรับสินค้านวัตกรรมใหม่คอลเลคชั่นล่าสุดที่เปิดตัวภายในงานเป็นการนำเทคโนโลยีอันก้าวล้ำในการผลิตเส้นใยของ GEP Spinning มาผสานกับงานออกแบบเนื้อผ้าและลวดลายที่สร้างสรรค์ให้ตรงกับรสนิยมและความต้องการของลูกค้าชาวจีนมากที่สุด ได้แก่ ชุดเครื่องนอน Coolagen คอนเลคชั่น สูทชายที่ใช้เทคโนโลยีเส้นใยพิลาเจน ซึ่งมีส่วนผสมของคอลลาเจนเปปไทด์ในเส้นใยเซลลูโลสทำให้ชุดผ้าปูที่นอนชุดสูทชายช่วยดูดซับและเก็บกักความชุ่มชื้นภายในผิว ลดการสูญเสียเหงื่อที่ก่อให้เกิดผื่นคันของผู้ใช้ในขณะนอนตามด้วยชุดเครื่องนอนผ้าฝ้าย 100% “Luxury Hotel Collection” นวัตกรรมใหม่ “Cool Mercerization” คิดค้นโดยพาชญา ทำให้เนื้อผ้าฝ้ายมีความเย็น และเงางามมากกว่าผ้าฝ้ายปกติ ได้สัมผัสเช่นเดียวกับผ้าปูที่นอนในห้องสวีทของโรงแรมระดับ 5-7 ดาว นอกจากนี้ยังมีสินค้าชายดีของไทยที่ได้รับความนิยมอันดับต้น อย่างหอมยงพารามาเป็นตัวชูโรงของสินค้าแบรนด์พาชญาอีกด้วย

ทั้งนี้ปัจจุบันหอมยงพาราจากเมืองไทย เป็นที่ต้องการของตลาดจีนเป็นอย่างมากแต่หอมยงพาราที่ขายในตลาดจีนส่วนใหญ่ผลิตภายในประเทศจีนเอง หรือประเทศอื่นๆในแถบอาเซียนแล้วโฆษณาว่าเป็นของเมืองไทยซึ่งกระบวนการผลิตอาจไม่ตรงกับคุณภาพตามแบบฉบับสินค้าไทย จึงจะขยายตลาดไปยังจีนอย่างจริงจัง



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**มติชน**  
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

**Section:** ประชาชน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

**วันที่:** อังคาร 19 มิถุนายน 2561

**ปีที่:** 41      **ฉบับที่:** 14709      **หน้า:** 21(ขวา)

**Col.Inch:** 7.86      **Ad Value:** 12,183      **PRValue (x3):** 36,549

**คลิป:** 5:55

**คอลัมน์:** แวดวงการศึกษา: มทร.ศรีวิชัยผุดเบาะสุขภาพ



● **มทร.ศรีวิชัยผุดเบาะสุขภาพ**

นายอนุชิต วิเชียรชม อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับนายชยุต ไชยรัตน์ และนายณภกช ชาญณรงค์ นักศึกษา คัดค้นเบาะรองนั่งเพื่อสุขภาพจากน้ำยางพาราขึ้น โดยนำเบาะรองนั่งไปประกอบเป็นโซฟา โดยใช้ยางล้อรถยนต์เก่าเป็นฐานของเก้าอี้ เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าได้อีกทางหนึ่ง โดยเบาะรองนั่งจากยางพองน้ำ สามารถรองรับสรีระของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี มีความยืดหยุ่น เหมาะแก่การใช้งานจะไม่เกิดอาการปวด หรือเหน็บเนื่องจากความนุ่มของเบาะยางพองน้ำจากยางพารามีความยืดหยุ่นคืนตัวดี





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**  
กรอบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 1,600

**Section:** First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

**วันที่:** อังคาร 19 มิถุนายน 2561

**ปีที่:** 69 **ฉบับที่:** 22064

**หน้า:** 8(ซ้าย)

**Col.Inch:** 11.48 **Ad Value:** 18,368

**PRValue (x3):** 55,104

**คลิป:** ชาว-ดำ

**ภาพขาว:** พัฒนาวิจัย



**พัฒนาวิจัย :** เชื่อม ถาวรโรฤทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ด้านการอบรม วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**  
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 1,600

Section: กีฬา/-

วันที่: พุธ 20 มิถุนายน 2561

ปีที่: 69 ฉบับที่: 22065

หน้า: 22(ขวา)

Col.Inch: 32.83 Ad Value: 52,528

PRValue (x3): 157,584

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: มองทั่วทิศเมืองไทย: เชียงของบูม"เทศกาลยางพารานานาชาติ"

## มองทั่วทิศเมืองไทย

### เชียงของบูม "เทศกาลยางพารานานาชาติ"

หากเป็นเรื่องของความตึงามพื้นที่ประเทศไทยจัดแบ่งแยกย่อยออกได้หลายระดับ...!

แต่สำหรับการปลูกยางพาราในพื้นที่ จ.เชียงรายภาพรวมทั้งสิ้น 18 อำเภอ ต้องยกให้ อ.เชียงของ เป็นพื้นที่ที่ปลูกมากที่สุดกว่า 58,560 ไร่ ยิ่งไปกว่านั้น ถ้ารวมทั้งจังหวัดยังมาเป็นอันดับ 4 ของประเทศอีกด้วย

นายทัศนัย สุธาพนันท์ นอภ.เชียงของ กล่าวว่ จากข้อมูลสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.เชียงรายทราบว่า ยอดรวมการปลูกยางพารา ทั้ง 18 อำเภอ มากถึง 347,857 ไร่ มีมูลค่าส่งออกกว่า 3,000 ล้านบาท

ปัจจุบันยางพาราส่วนใหญ่ของไทยเน้นส่งออกไปจีนถึง 39% อินเดีย 17% ซึ่งตามหลักเศรษฐศาสตร์และการเจริญช่วงต้นของเศรษฐกิจ คาดว่า ตัวเลขของอินเดียคงไปตึงอย่างน้อย 39% เหมือนจีน และโตอย่างต่อเนื่อง

ภาวะการณ์เช่นนี้ทำให้บ้านเราผลิตไม่ทัน และเหลือใช้ในประเทศเพียง 4% แต่กระนั้นขีดความสามารถการส่งออกไปยังจีนตอนใต้ จ.เชียงราย ยังส่งได้ทางถนน R3A เชียงของ-ห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว-แขวงน้ำทา สปป.ลาว-มณฑลยูนนาน จีนตอนใต้ ระยะทางเพียง 250 กม. รวมทั้งเส้นทางเรือในลำน้ำโขง เชียงแสน-สิบสองปันนา

จากเหตุผลดังกล่าว จ.เชียงราย อ.เชียงของ ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย อ.เชียงของ ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกร จึงเตรียมจัดงาน "เทศกาลยางพารานานาชาติภาคเหนือ" ช่วงเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมภายในงานครั้งนี้อยู่ในรูปแบบเวทีส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ

การผลิต และการตลาดยางพาราครบวงจรรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

นอกจากนี้ ภาครัฐ เอกชน และผู้เกี่ยวข้อง ยังเตรียมระดมเครือข่ายเกษตรกรยางพาราร่วมจัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ มีการสัมมนาทางวิชาการ



เวทีพบปะผู้ผลิตและผู้ประกอบการทั่วทุกภาค และจากประเทศต่างๆ ถือเป็นเทศกาลยางพารานานาชาติครั้งแรกของภาคเหนือ หลังจากเคยจัดมาแล้วที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ จ.บึงกาฬ แต่แนวทางยังคงเดิมนั่นคือ การสร้างคุณภาพการผลิตยางพาราให้แข็งแกร่ง...!

อนุชิต โพธิ์นาค/รายงาน